

Kính thưa toàn thể cử tri!

Tôi tên: **Đinh Thị Nghiêng**

Năm sinh:30/10/1979

Quê quán: xã Long Môn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

Dân tộc: Hre

Công tác tại Hội LHPN huyện Minh Long- tỉnh Quảng Ngãi.

Hôm nay Tôi rất vui và vinh dự cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và ứng cử viên HĐND tỉnh được gặp gỡ tiếp xúc cử tri tại xã

.....

Lời đầu tiên xin được gửi đến toàn thể cử tri lời chào và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri thành công tốt đẹp

Được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm và Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương, giới thiệu Tôi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026) đây là vinh dự lớn đối với bản thân, gia đình và đơn vị công tác, đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, trước cử tri cả nước nói chung, cử tri tỉnh nhà nói riêng hết sức nặng nề.

Nếu được cử tri tại địa phương tin tưởng, tín nhiệm bầu Tôi làm đại biểu quốc Hội khóa XV, Tôi xin trình bày chương trình hành động của mình như sau:

Phấn đấu không ngừng học hỏi trao dồi kiến thức, kỹ năng; học tập và rèn luyện, tu dưỡng, đạo đức, tác phong, lối sống cho bản thân, bên cạnh đó nâng cao trình độ chuyên môn và gương mẫu nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Quốc Hội

Kính thưa toàn thể cử tri!

Tôi nhận thức được rằng “*Đại biểu quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân cả nước*”, vì vậy bản thân phải thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, thông qua việc thường xuyên giữ mối liên hệ, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri nơi mình được ứng cử, có trách nhiệm với cử tri, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri; thu thập, phản ánh, kịp thời đầy đủ trung thực nguyện vọng của cử tri đến cơ quan có thẩm quyền tại các kỳ họp của Quốc Hội; theo dõi đôn đốc việc khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn

giúp đỡ việc thực hiện quyền khiếu nại tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của người ĐBQH theo quy định của pháp luật như: tham gia xây dựng pháp luật; tham gia hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội với toàn bộ hoạt động của Nhà nước, trong đó tập trung vào các hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí; an toàn thực phẩm, xâm hại trẻ em; các chính sách an sinh xã hội, tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ngoài ra, bản thân phải gương mẫu trong chấp hành Hiến pháp, pháp luật, có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt của cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội, động viên Nhân dân chấp hành pháp luật.

Với vai trò là cán bộ Hội và gắn bó với tổ chức Hội gần 15 năm, Tôi luôn xác định mục tiêu, đầu tư cho phụ nữ là đầu tư cho cả gia đình và cho xã hội, vì vậy Tôi dành sự quan tâm của mình đến việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích, hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em như: sức khỏe và sinh sản; đào tạo và học tập nâng cao trình độ, kỹ năng mọi mặt; lao động, việc làm, thu nhập, nhất là đối với phụ nữ nông thôn, bãi ngang ven biển; phòng chống tệ nạn xã hội, xâm hại trẻ em; các vấn đề liên quan đến thúc đẩy thực hiện có hiệu quả luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc theo từng vùng miền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,...

Là ứng cử viên người dân tộc thiểu số và lớn lên trên chính quê hương của mình nên Tôi thấu hiểu được đời sống của người dân, mặt dù trong những năm qua được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương luôn quan tâm các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội và nâng cao trình độ mọi mặt cho cho vùng đồng bào DTTS, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, trong đó có vùng dân tộc thiểu. Nhưng thực tế đời sống của vùng DTTS còn nhiều khó khăn như: trình độ dân trí thấp, điều kiện kinh tế tuy có phát triển chưa bền vững, nền kinh tế chủ yếu tự cung tự cấp, *tỷ lệ hộ nghèo còn cao* một số nơi vẫn còn phong tục tập quán lạc hậu. Tôi sẽ phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh đề xuất với QH tiếp tục xem xét, quan tâm thúc đẩy thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề

ra, “Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi” giai đoạn 2021-2030¹ để nâng cao đời sống vật chất tinh thần và phát triển kinh tế, văn hóa -xã hội ở vùng DTTS.

Tất cả những vấn đề Tôi quan tâm trên có được ban hành và đi vào thực tế đời sống của người dân hay không tùy thuộc rất nhiều vào trách nhiệm, việc làm của ĐBQH.

Tôi luôn tâm niệm rằng, dù ở cương vị nào, làm công việc gì, bản thân mình luôn phải làm tròn trách nhiệm với Nhân dân, nhất là khi được trở thành ĐBQH điều này càng thôi thúc tôi phải tiếp tục phấn đấu, học hỏi, nghiên cứu, cập nhật thông tin, tình hình trong nước và thế giới để kịp thời đề xuất, kiến nghị đến Quốc hội, các cơ quan quản lý Nhà nước ban hành chính sách liên quan đến đời sống của cử tri và Nhân dân.

Rất mong được cử tri quan tâm, tín nhiệm Tôi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, để Tôi có điều kiện thuận lợi hơn thực hiện chương trình hành động của mình vừa nêu trên.

Cảm ơn toàn thể cử tri đã giành thời gian quý báu của mình về dự buổi gặp gỡ tiếp xúc hôm nay.

Cảm ơn các đồng chí chủ trì hội nghị, các đồng chí lãnh đạo địa phương đã quan tâm tạo điều kiện để các ứng cử viên chúng Tôi được gặp gỡ tiếp xúc và trình bày chương trình hành động cử mình trước cử tri.

Một lần nữa, xin được gửi đến các đồng chí lãnh đạo các cấp và toàn thể cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin chân thành cảm ơn.

¹ Quốc hội khóa IVX đã ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế -xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội ngày 9/6/2020 đ